



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๔๒๐๙

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๓๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน/
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับเชี่ยวชาญ (กรณีการเลื่อน) โดยให้ข้าราชการ รายนางสาวเพ็ญญา ศรีวาปี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี (นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๔ นั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ พร้อมรายชื่อผู้จัดทำผลงานร่วม (ถ้ามี) และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้แจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๑๐ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงขอแจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการ รายนางสาวเพ็ญญา ศรีวาปี จำนวน ๓ เรื่องตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ **อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะได้ส่งผลงานของข้าราชการรายดังกล่าวเข้ารับการประเมินต่อไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวสิริวรรณ คุณหาสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	การออกแบบระเบียบการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และแนวปฏิบัติตามระเบียบการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ผู้จัดทำ	นางสาวเพ็ญภา ศรวิภา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีภารกิจด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับมอบอำนาจจากนายทะเบียนสหกรณ์ในการกำหนดระบบบัญชี ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่างๆ ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องยื่นต่อนายทะเบียน ต้องมีการร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีเพื่อให้การจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และธุรกิจของสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีความซับซ้อนขึ้น

การจัดทำแนวทางในการร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.... รวมถึงแนวปฏิบัติตามระเบียบการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานรายงานทางการเงิน และกฎหมายสหกรณ์ และดำเนินการยกร่างโดยการออกแบบโครงสร้างระเบียบประกอบด้วย ชื่อของระเบียบ คำปรารภ วันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ บทยกเลิกระเบียบ บทนิยามการแบ่งหมวดหมู่ ผู้รักษาการตามระเบียบ และบทเฉพาะกาล และเสนอร่างระเบียบดังกล่าวให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และผู้สอบบัญชี แล้วนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่ออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งเผยแพร่ระเบียบดังกล่าวให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และผู้สอบบัญชี ผ่านเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่งหนังสือแจ้งเวียนให้สหกรณ์และผู้สอบบัญชีถือปฏิบัติ และจัดทำแนวปฏิบัติตามระเบียบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

ผู้จัดทำ นางสาวเพ็ญภา ศรีวาปี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุเซินกา และตาลัส ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายแก่เกษตรกรทั้งในส่วนของบ้านเรือนและทรัพย์สินต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกัน ในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ 43 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ลำปาง น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก ศรีสะเกษ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สกลนคร นครพนม ยโสธร มุกดาหาร หนองคาย อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี ชลบุรี จันทบุรี ตรัง ชุมพร และจังหวัดสตูล ในการนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับมอบหมายภารกิจในเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งการตรวจสอบบัญชีโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

จึงได้ทำการศึกษาวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เพื่อให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน วิธีทำการศึกษา ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 ได้แก่ หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ หลักเกณฑ์การรับ - จ่ายเงินโครงการฯ กฎหมายเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย รวมทั้งหลักวิชาการเกี่ยวกับการบัญชี และการสอบบัญชี แล้วทำการวิเคราะห์และสรุปผล จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

ปี 2560 โดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย การดำเนินโครงการ การตรวจสอบบัญชีโครงการ วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ การบริหารจัดการโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน การตรวจสอบบัญชีโครงการของคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน การดำเนินโครงการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน การตรวจสอบบัญชีของกลุ่มสมาชิกในชุมชน การรายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการ แบบรายงานผล การตรวจสอบบัญชีโครงการและหนังสือนำส่ง พร้อมทั้งตัวอย่างแบบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์
ผู้จัดทำ นางสาวเพ็ญภา ศรีวาปี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 66 กำหนดให้สหกรณ์ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 กำหนดให้สหกรณ์จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบประกอบอื่น ๆ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด โดยในทางปฏิบัติบางสหกรณ์เจ้าหน้าที่บัญชีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีแต่มอบหมายกรรมการหรือบุคคลอื่นช่วยเหลือในการจัดทำบัญชี ทำให้การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้งบการเงินแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญได้

แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินของสหกรณ์เป็นการรวบรวมข้อมูลจากข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และพื้นที่อื่น ประกอบกับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีแนวทางในการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน